



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กองบริหารงานวิจัย งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย โทร. ๓๔๒๓
ที่ อว ๖๙.๑๙.๑.๑/ว ๐๓๒ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม/สัมมนา และภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)”

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนงาน

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ ๑๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ บูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพตามโจทย์การใช้ประโยชน์ในกรอบประเด็นหัวข้อย่อย (Theme) สำหรับการนำเสนอผลงานภาคการประชุม/สัมมนา และภาคนิทรรศการ ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใช้ฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อย่างครอบคลุมทุกด้านตามเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการนี้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม/สัมมนา และภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” โดยผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อผลงานพร้อมเนื้อหาโดยย่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และจัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ทาง E-manage ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อคณะกรรมการจะได้รวบรวมและคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ
จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ สุวรรณรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร